



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่ 527/2553

24 กันยายน 2553

ก.เกษตรฯ ไฟเขียวร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร 7 เรื่อง ทั้งพืชและประมง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเพิ่มเติมอีก 17 คณะ เตรียมรับการจัดทำมาตรฐานฯ เพิ่มอีก 32 เรื่องในปี '54

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ว่า ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์เล่ม 5: ปลอดภัยอินทรีย์ โดยสาระสำคัญตั้งแต่การกำหนด หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับฟาร์มปลอดภัย ครอบคลุมตั้งแต่กำหนดวิธีการเลี้ยง การจัดการ การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป การแสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ปลาสดที่ได้จากการเลี้ยงแบบอินทรีย์ ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล ครอบคลุมเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล รวมถึงการจับ และการดูแลหลังการจับ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยต่อการบริโภค

ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การชันสูตรโรคสเตรปโทคอกคัสในปลานิล โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการชันสูตร โรคสเตรปโทคอกคัส ในปลานิลทางห้องปฏิบัติการ ด้วยการชันสูตร ซาก ร่วมกับวิธีย้อมสีแบบรวดเร็ว การตรวจตัวอย่างด้วยวิธีจุลพยาธิวิทยา วิธีจุลชีววิทยา และวิธี PCR (polymerase chain reaction) ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด โดยครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จัดเตรียม คัดเลือก การตัดแต่ง บรรจุ เก็บรักษา และขนส่ง เพื่อให้ได้ผักและผลไม้สดที่ปลอดภัยมีคุณภาพเหมาะสมเพื่อการจำหน่าย ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ไข่ไก่ โดยกำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับ นิยาม คุณภาพไข่ไก่ รวมถึงข้อกำหนดเรื่องขนาด เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน ยาสัตว์ตกค้าง สุขลักษณะ การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ การแสดงเครื่องหมายและฉลาก การเก็บรักษา การขนส่ง ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว โดยกำหนดขอบข่ายครอบคลุมสุขลักษณะของสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตของโรงสีข้าว ตั้งแต่การตรวจรับ การลดความชื้น การทำความสะอาด การกะเทาะเปลือก การขัดสี การคัดแยกคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษาและขนส่ง และ ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พริกแห้ง โดยกำหนดเนื้อหาเกี่ยวกับขอบข่าย นิยาม ชนิด คุณภาพ ตำหนิและเกณฑ์การยอมรับ วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปื้อน สารพิษตกค้าง สุขลักษณะ การบรรจุ ฉลาก การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพ วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

สำหรับมาตรฐานสินค้าเกษตรที่จะ เสนอดำเนินการในปีงบประมาณ 2554 จะเป็นเรื่องที่มีความพร้อมเพียงพอของข้อมูลในการที่จะนำมาร่างมาตรฐานได้ รวมทั้งสิ้น 32 เรื่อง ซึ่งการจะจัดทำมาตรฐานสินค้าชนิดต่างๆ จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการเพื่อจัดทำร่างฯ ดังกล่าว ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ซึ่งที่ผ่านมาได้แต่งตั้งไว้แล้ว จำนวน 14 เรื่อง ดังนั้น ที่ประชุม จึงมีมติ

เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ ๑ เพิ่มเติมอีก จำนวน 17 คณะ เพื่อพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มะพร้าว ละมุด ข้าวกล็องงอก หอยสองฝา น้ำผึ้ง การปฏิบัติที่ดีสำหรับลานเทพาล์ม น้ำมัน การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการกะเทาะข้าวโพดเมล็ดแห้ง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงกะเทาะถั่วลิสง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับปลาสวยงาม การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับปูม้าและปูทะเล การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงน้ำ ที่ดีสำหรับกุ้งก้ามกราม แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักการตามสอบสินค้าที่เป็นเครื่องมือในระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร อาหารฮาลาล (ทบทวน) การปฏิบัติที่ดีเพื่อการควบคุมโรคในสัตว์น้ำ การชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย และหลักการจัดทำคอมพิวเตอร์เมนต์สำหรับไก่เนื้อ
